

# สมหวังกรุ๊ป จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ The S Tower “เชิญร่วมเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคงไปกับเรา The S Tower By สมหวังกรุ๊ป



บริษัท สมหวัง จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า สมหวังกรุ๊ป ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ 14 ปี กับความภูมิใจของสมหวังกรุ๊ป เริ่มต้นจากโครงการบ้านจัดสรรที่นิยมด้วยคุณภาพ โดยคุณสมหวัง อดประชา นักธุรกิจชาว เชียงใหม่ ไฟแรง ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีแรงบันดาลใจรวมกับความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า การใช้ชีวิต ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและต้องสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยราคาไม่แพง พัฒนาต่อยอดที่อยู่อาศัยและอาคาร พาณิชยกรรมเรื่อยมาจนถึง ทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียม รวมทั้งสิ้น 15 โครงการทุกโครงการ ทุกทำเลเราสรรหาเพื่อให้คุณได้อยู่อาศัย ใกล้กับความสะดวกสบาย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เราได้สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ไปแล้วมากกว่า 1,000 ครอบครัว ทั่วจังหวัดเชียงใหม่

จากจุดเริ่มต้นของสมหวังกรุ๊ปจนถึงวันนี้ 14 ปีที่สมหวังได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มธนาคาร ทำให้เราพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันกับความมั่นใจ ณ ตอนนี้นำนาม สมหวังกรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความต้องการทางด้านที่อยู่อาศัยของชาวเชียงใหม่ จึงได้ก่อตั้งโครงการ The S Tower ขึ้น ทางสมหวังจึงถือโอกาสจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ The S Tower “เชิญร่วมเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคงไปกับเรา The S Tower By สมหวังกรุ๊ป” เพื่อตอบแทนและย้ำเตือนถึงความมั่นใจ ของลูกค้าที่มีให้เราเสมอมา ณ ที่ตั้งโครงการ The S Tower เฟส1 (ถนนชูปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน) ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 น. โดยภายในงานทางสมหวังได้เชิญ กลุ่มลูกค้าของโครงการ กลุ่มธนาคาร และสื่อมวลชนใน จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเก็บภาพความประทับใจ ในการร่วมมือของโครงการกับธนาคารชั้นนำ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โดยโครงการอาคารชุด The S Tower By สมหวังกรุ๊ป เป็นโครงการที่พักอาศัย 5 ชั้น มี 2 ขนาดให้เลือก 30.5 ตารางเมตร และ 43.5 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบครัน ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ที่จอดรถ 70% แบ่ง ออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรก ตั้งอยู่สุขเกษมซอย 7 หลังโรงพยาบาลลานนา ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เดินทาง สะดวกสบายหมดกังวลเรื่องรถติด และเฟสที่สอง ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-หางดง เพียง 10 นาทีจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ การเดินทางที่สะดวก บรรยากาศร่มรื่นวิวสวยเทพ ใกล้ศูนย์การค้าชั้นนำ โดยท่านสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายด้วยการผ่อนสบาย ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจาก

ธนาคารออมสิน ภายใต้แนวคิดของโครงการที่ต้องการให้ชาวเชียงใหม่ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยถือกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัว โดยต้องมีความเหมาะสมทั้งทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อม

นอกจากนี้ทางสมหวัง กรุ๊ป ยังมีโปรโมชั่นดี ๆ เพื่อฉลองเปิดตัวโครงการใหม่ ให้กับลูกค้า ด้วยสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน จองเพียง 5,000 บาท ผ่อนดาวน์ 3,000 บาท นาน 12 เดือน ฟรีค่าโอน, ค่าจดจำนอง และค่าส่วนกลางนาน 5 ปี พร้อม ผ่อนสบายเพียงเริ่มต้นเดือนละ 4,500 บาท สนใจโปรโมชั่นดี ๆ แบบนี้สามารถสอบถามฝ่ายการขายได้ที่พื้นที่ภายในงาน หรือติดต่อที่ โครงการของสมหวังทุกโครงการได้เลย และนี่คือสิ่งดี ๆ เพียงส่วนหนึ่งที่ทางสมหวังนำมามอบให้ท่านถึงที่ และร่วมฉลองเปิดตัว โครงการใหม่ The S Tower By สมหวังกรุ๊ป “เชิญร่วมเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคงไปกับเรา The S Tower By สมหวังกรุ๊ป”

ข้อมูลโครงการ The S Tower CONDOMINIUM ชื่อโครงการ : เดอะ เอส ทาวเวอร์ ที่ตั้งโครงการ : เฟส 1 ถนนชูปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง เฟส 2 ถนนเชียงใหม่-หางดง